



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลครน ในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗ เลขที่ตำแหน่ง
๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลครน ในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร คัดเลือกแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความนัย ข้อ ๖.๒.๓.๒ (๒) แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลครน ดังนี้

ลำดับที่ สมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายถนันทน์ ไกรทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ๖)	อบต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบ
สมัคร ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
รายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกฯ ครั้งนี้

กรณีผู้สมัครคัดเลือกฯ ผู้ใดไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือเห็นว่าคะแนนประวัติ
การรับราชการของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการของตนเอง โดยทำหนังสือถึงประธาน
กรรมการคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือที่จะทักท้วงคะแนนประวัติ

การรับราชการ โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าวได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัคร คัดเลือกไม่ประสงค์ จะให้เพิ่มรายชื่อหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติการรับราชการ แต่ประการใด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายจรินทร์ กังม้า)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ